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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ 1๑/๒๕๖๒ 
วันศกุรท์ี่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนห์ิรญั 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิร ิ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. อ.นุสรา แสงอร่าม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๗. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๘. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเปน็) 
๑. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๒. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เ พื่อให้การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอผลการ
รายงานผลการเรียนดังกล่าว จึงนําเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  (รอบ ๒) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยู่ระหว่างกระบวนการ
รับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  (รอบ ๒) โดยรับสมัครจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีผู้สมัคร
จํานวน 986 คน ชําระเงินจํานวน 371 คน ซึ่งจํานวนชําระเงินอาจจะเพ่ิมขึ้นเพราะผู้สมัครสามารถ
ชําระเงินได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และวันที่ 4-8 มกราคม 2563 จะมีการรับรายตัว
นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
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 และขณะน้ียังมีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยกรรมการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562             
ออกประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาที่โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ออกประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาท่ีโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
จึงนําเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน    
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันศุกร์ที ่ ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒                    
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน             
การประชุม จํานวน 4 หน้า จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ๓.๑ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ๒๕๔๑๔๐๑ 
  รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า ตามมติ         
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/2562 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เห็นชอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ๒๕๔๑๔๐๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นําประเด็นน้ีกลับไปทบทวนเพื่อหาสาเหตุ พร้อมทั้งทําการภาคทัณฑ์
อาจารย์ชนม์ธนัช  สุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยรับทราบ และเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติน้ัน ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ดําเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การทําบุญอาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
  รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทําบุญ           
อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาคเช้า ดังน้ันจึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการทุกท่านร่วมทําบุญ รว่มกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๔.๒ การจัดงานเวทีวิชาการ 
  รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดงานเวทีวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต              
สาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารบริการวิชาการ จึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการทุกท่านร่วมงานดังกล่าว ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธาน นําเสนอว่า เน่ืองด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี             
ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 115 คน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการอนุมั ติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ           
ระดับปริญญาตรี จํานวน 115 คน 
 ๕.๒ การขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส ๖๐ 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0613.5.10/136 ลงวันที่          
22 พฤศจิกายน 2562 ที่นางสาววิสสุตา  ตฤษณานุกุล ตัวแทนนักศึกษาผู้ร้องขอการอนุมัติ          
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร           
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว แต่ทั้งนี้ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเทศ
สัญญา ๒ ก่อนรายวิชาเอกเทศสัญญา ๑ ซึ่งปรากฏว่าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเทศสัญญา ๑ ก่อนลงทะเบียนเรียน
วิชาเอกเทศสัญญา ๒ และนักศึกษาเห็นว่าสามารถลงทะเบียนเรียนได้และไม่กระทบต่อมาตรฐาน
ทางวิชาการและมาตรฐานของหลักสูตร ขณะนี้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัย            
โปรดดําเนินการอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขอปรึกษาหารือ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ รหัส ๖๐ กรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเทศสัญญา ๒ ก่อนรายวิชาเอกเทศสัญญา ๑          
ซึ่งการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องเป็นไปตามที่ มคอ. 2 กําหนด 
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การกรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ 
  ประธาน นําเสนอว่า การกรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์สําหรับรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียนน้ัน ขอความร่วมมือคณบดีแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ประเมินผลคะแนน
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ให้นักศึกษาทุกคนไม่ควรปล่อยว่างไว้ ทั้งน้ีการประเมินผลคะแนนน้ันให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์
ผู้สอน 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


